

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước...

hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Như vậy, sau 1,5 ngày thảo luận về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng...

chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương...

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

cách ly đã được thiết lập để phục vụ đại biểu dự Đại hội; kiểm tra bếp ăn phục vụ đại biểu; đồng thời cấp phát khẩu trang và tế cho lực lượng phục vụ Đại hội...

Công điện số 04-CĐ/TU, ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ở hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã có nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng (có thể do biến chủng mới của dịch bệnh Covid-19 gây ra)...

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

trường hợp F1 và 23 trường hợp F2. Các trường hợp F1, F2 đều được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hiện 9/27 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2...

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các công việc, văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; thống nhất từ 0 giờ ngày 29/1/2021 các công tác liên ngành, tổ tuần tra, tổ tự quản hoạt động trở lại...

tiện giao thông công cộng. Các huyện, thành phố tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19; rà soát, bố trí khu cách ly tập trung, sẵn sàng chủ động với các tình huống dịch; kiểm tra, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép...

không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu chỉ đạo triển khai các hoạt động cụ thể trong phòng, chống dịch tại các khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch, di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, thể thao...

Đông chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhất trí với đề xuất cho học sinh mầm non nghỉ tết sớm để cảnh, nắm chắc đi biến động dân cư, bảo đảm an toàn khu cách ly, phối hợp khẩn trương truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép...

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ...

(Tiếp theo trang 1)

đó đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Phổi Thái Bình. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Đông Hoàng giám sát chặt chẽ việc theo dõi, cách ly tại nhà đối với những người tiếp xúc gần theo quy định; tiếp tục điều tra tất cả các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp về từ Văn Đồn từ 14 giờ 30 phút ngày 26/1/2021. Kết quả, cả 3 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính lần 1 với Covid-19.

tham gia của bệnh nhân số 1553. Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 trường hợp F1 tại địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với 3 trường hợp F1; sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa 3 trường hợp này về khu cách ly tập trung của tỉnh. Huyện phối hợp với các xã, thôn nhanh chóng tiến hành điều tra, lập danh sách, ra quyết định cách ly tại nhà những người tiếp xúc gần với 3 trường hợp F1. Ngay trong sáng ngày 28/1, Trạm Y tế xã Minh Lăng, Tự Tân đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, vật dụng của 2 gia đình trường hợp F1 và các hộ liên kế. Tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác, phối hợp của người dân trong công tác khai báo y tế, cách ly, chủ động thực hiện biện pháp phòng, chống dịch.

an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán và phòng, chống dịch bệnh. Các cơ sở y tế sẵn sàng thu dung, điều trị khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm mới từ cơ sở. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện cũng yêu cầu các ngành liên quan giám sát chặt chẽ các trường hợp tại xã Quỳnh Nguyên, tổ chức khoanh vùng, khử trùng tại những địa điểm có nguy cơ lây lan dịch. Từ 0 giờ ngày 29/1, Quỳnh Phụ sẽ triển khai 4 chốt kiểm dịch liên ngành tại các xã An Khê, Quỳnh Thọ, An Đông, Quỳnh Lâm để kiểm soát người đến từ vùng có dịch.

trái phép trong cộng đồng, chưa được cách ly, quản lý thông tin báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nghiêm túc thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế; kiểm tra, rà soát, chuẩn bị thuốc, hóa chất, phương tiện và nhân lực; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời khi dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo Trung đoàn 568 và cơ quan quân sự các huyện, thành phố sẵn sàng các phương án phòng, chống, ứng phó khi dịch có nguy cơ bùng phát; sẵn sàng huy động lực lượng phối hợp tham gia vận hành các khu cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các phòng, văn phòng, đơn vị triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch như: phun khử khuẩn; duy trì sử dụng dụng dịch hoặc xà phòng rửa tay sát khuẩn; đeo khẩu trang; kiểm soát chặt chẽ khách ra vào đơn vị; hạn chế các hoạt động hội họp, tập trung đông người và giữ khoảng cách ít nhất 2m khi giao tiếp; rà soát kỹ các kế hoạch, biện pháp, kịch bản phòng, chống dịch của đơn vị, kiểm tra lượng hóa chất vật tư bảo đảm công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng triển khai các biện pháp ngăn chặn không để dịch lây lan; vận động nhân dân tham gia phát giác những người từ địa bàn khác về cư trú trong địa bàn biên phòng mà không khai báo lịch sử, tạm vắng và chưa khai báo y tế.

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen trao 50 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà.

người khuyết tật, người già neo đơn, giúp bà con đón tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp. Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương trao tổng cộng 2.500 suất quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình và Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Sáng ngày 28/1, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và trao quà tết cho công nhân lao động. Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công đoàn ngành Xây dựng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động. Tại chương trình "Tết sum vầy" năm nay, Công đoàn ngành Xây dựng trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 28/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 101 triệu người nhiễm và hơn 2,18 triệu người tử vong do Covid-19. Tỉnh đến 18 giờ ngày 28/1, Việt Nam ghi nhận thêm 91 bệnh nhân nhiễm mới, trong đó có 84 bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh và 7 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay. Hiện 1.430/1.642 bệnh nhân nhiễm đã được điều trị khỏi, còn 177 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 36 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Trước diễn biến dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hồ trợ Hải Dương phòng, chống dịch, Bộ Y tế cũng đã tăng cường lực lượng triển khai điều tra, giám sát dịch tễ và các biện pháp khẩn cấp đáp ứng phòng, chống dịch. Tỉnh đến chiều ngày 28/1, Thái Bình đã rà soát được 4 trường hợp F1 và 23 trường hợp F2. Tất cả các trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Hiện các trường hợp đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 9/27 trường hợp đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Riêng các trường hợp F1 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình; các trường hợp F2 được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Công tác khử khuẩn môi trường tại nhà, nơi làm việc của các trường hợp trên đã được các địa phương thực hiện. Các ngành, địa phương, đơn vị đang tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19; các trường hợp về từ vùng có dịch; các trường hợp nhập cảnh trái phép... Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại cộng đồng, người dân cần chủ động phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế.

Infographic titled 'THÔNG ĐIỆP 5K' (5K MESSAGE) with five main points: 1. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. 2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. 3. Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc. 4. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 5. Không tụ tập đông người. It also includes a QR code for 'KHẨU TRANG' and 'KHỬ KHUẨN', and a phone number '19009095' for reporting cases.